

มก. ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหน่วยงานต้อนรับ รถพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเป็นทางการ

สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย คัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันของประเทศไทยและเป็นสถาบันการศึกษา Green campus ให้เป็นหน่วยงานต้อนรับ รถพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Taxi อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์กับพลังงานรูปแบบอื่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จึงได้จัดงานแถลงข่าวและการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Solar Taxi ขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีในความสำเร็จของเทคโนโลยีที่ยั่งยืนพร้อมรองรับการใช้งานประจำวันได้อย่างดี ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และอุปทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี ทั้งนี้ ยังได้เชิญผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนร่วมงานประมาณ 200 คน

ประเด็นสำคัญของงานแถลงข่าว คือการได้พบกับทีมงานพัฒนา Solar Taxi และ นายหลุยส์ พาล์มเมอร์ (Mr.Louis Palmer) นักผจญภัยชาวสวิส ซึ่งจะมานำเสนอและบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนา Solar Taxi โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) พร้อมกับนำชมรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ “Solar Taxi” 100 % ซึ่งไม่ปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศแต่อย่างใดเลย รวมถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ เป้าหมายของ Solar Taxi คือการเดินทางรอบโลกเพื่อรณรงค์ต่อสู้กับภาวะโลกร้อน และแสดงให้เห็นถึงวิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้ในการป้องกันและแก้ไขคือ Solar Taxi สามารถเดินทางรอบโลกได้บนถนนปกติ

Solar Taxi สัญชาติสวิส ประกอบด้วยตัวรถและส่วนลากจูงที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง ตัวรถจะขับเคลื่อน 100 % ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย 50 % ของพลังงานมาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ข้างหลังรถ และอีก 50 % ถูกสร้างขึ้นและป้อนเข้าสู่เพาเวอร์กริด (Power Grid) บนหลังคาของอาคาร Swisscom กรุงเบิร์น และเชื่อมต่อกับรถทางเต้ารับไฟฟ้าระหว่างทางที่ผ่าน Solar Taxi เริ่มต้นการเดินทางจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อเดือน กรกฎาคม 2550 และจะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังประเทศ ลาว จีน เกาหลี และญี่ปุ่น รวมผ่านทั้งหมด 40 ประเทศ และ 5 ทวีป ติดตามการเดินทางรอบโลกของ Solar Taxi ได้ที่ www.SolarTaxi.com/press/presskit/